




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวจิรภา รอดพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสุภาวดี กุศลเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสุรินทร์ กูเจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจิรภา รอดพันธ์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๕๑๑๐๖๑๑๐๕
๒. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓
๓. อื่น ๆ.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจิรภา รอดพันธ์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน แผนการสอนผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขา ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยชายทุกวัยที่มีอาการเจ็บป่วยทางด้านกระดูกและข้อ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาล จนกระทั่งอาการทุเลา ปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างปกติสุข แต่มีผู้ป่วยบางรายซึ่งที่จริงแล้วก็มีจำนวนไม่มาก ที่หลังจากได้รับการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤติ อาการทุเลาแต่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลโดยที่มีความผิดปกติติดตัวไปด้วย ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติโดยทั่วไป ซึ่งก็คือผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะลำไส้และกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท ผู้จัดทำจึงได้ทำการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะลำไส้และกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท ทั้งพยาธิสภาพ แนวทางการดูแลรักษา และการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล จัดทำเป็นแผนการสอนผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ นำไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศัลยกรรมกระดูก เพื่อตรวจสอบ ทบทวนความถูกต้อง และเหมาะสมของงาน นำไปสอนผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขา ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ ราย โดยให้ผู้ป่วยทำแบบสอบถามความรู้เรื่องการบาดเจ็บไขสันหลังและการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล จำนวน ๒๐ ข้อ ประกอบด้วยความรู้เรื่องการบาดเจ็บไขสันหลัง จำนวน ๑๐ ข้อ และการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล จำนวน ๑๐ ข้อ หลังจากผู้ป่วยได้รับการสอนเรื่องผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ เป็นระยะเวลา ๔๕ นาที ให้ผู้ป่วยทำแบบสอบถามเรื่องความรู้เรื่องการบาดเจ็บไขสันหลังและการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล ฉบับเดิมอีกครั้ง ผลปรากฏว่าผู้ป่วยทั้ง ๑๐ ราย หลังได้รับการสอนเรื่องผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ มีคะแนนความรู้เรื่องการบาดเจ็บไขสันหลังและการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒๐

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล
๒. ลดอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำเนื่องจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วย
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ช่วยส่งเสริมค่านิยมของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาทโดยการสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาทได้รับการสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเอง และสามารถสวนปัสสาวะด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ทุกราย ไม่เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และสามารถจำหน่ายจากโรงพยาบาลได้ตามแผนการรักษาของแพทย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
๓. ส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลช่วยส่งเสริมค่านิยมของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์